

## ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM, HÀNH TRÌNH EMMAUS X KIỀU MỸ DUYÊN



*Tiết mục trình diễn đặc sắc của năm Giám Mục: Giám Mục Gioan Trần Nhân, Giám Mục Giuse Nguyễn Thế Phương, Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Vincent Nguyễn Hiếu và Giám Mục Michael Phạm Cường (Hình từ trái sang phải); MC là linh mục An Bình.*

Đại Hội Linh Mục Việt Nam Toàn Quốc Hoa Kỳ lần thứ 10 (Hành Trình Emmaus X) được tổ chức tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral), 13280 Chapman Avenue, Garden Grove, CA 92840, từ ngày 14 đến ngày 17/10/2024.

Đại Hội Linh Mục Việt Nam Toàn Quốc Hoa Kỳ được tổ chức mỗi 2 năm một lần. Đại hội năm nay sẽ có 7 Giám Mục tham dự: Giám Mục Kevin Vann (Giám Mục Giáo Phận Orange, California), Giám Mục Nguyễn Thái Thành (Giám Mục phụ tá Giáo Phận Orange, California), Giám Mục Trần Văn Nhân (Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia), Giám Mục Phạm Minh Cường (Giám Mục phụ tá Giáo Phận San Diego, California), Giám Mục Nguyễn Thế Phương (Giám Mục Giáo Phận Kamloops, Canada), Giám Mục Nguyễn Mạnh Hiếu (Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Toronto, Canada), và Giám Mục Đỗ Quang Khang (Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam). Đại hội cũng có sự tham dự của 200 linh mục Việt Nam.



*Bản hợp ca của các Giám Mục và linh mục rất đặc sắc*

7 giờ tối, thứ tư 16/10/2024, tiệc mừng Emmaus X được tổ chức tại nhà hàng White Palace, thành phố Westminster. 5 Giám Mục và 198 linh mục tham dự. Các linh mục đến từ khắp nơi: linh mục Nguyễn Khắc Hy đến từ Texas; ở Orange County có linh mục Trần Cao Thượng- trưởng ban tổ chức buổi tiệc này, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, linh mục An Bình, linh mục Martin Vũ, linh mục Thái Quốc Bảo, linh mục Đặng Văn Chính-Trung Tá Hải Quân của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, linh mục Mai Khải Hoàn (nguyên Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo giáo phận Orange County, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn), linh mục Nguyễn Văn Luân, linh mục Phạm Ngọc Hùng. Linh mục đến từ Việt Nam: linh mục Huỳnh Văn Thông Minh và linh mục Nguyễn Viết Bảy. Linh mục Kiệt Tạ đến từ Caway; linh mục Đỗ Tuấn, linh mục Nguyễn Ngọc Hoan, linh mục Nguyễn Ngọc Quang đến từ Minisota; linh mục Ngô Văn Thích, dòng Đa Minh đến từ Houston, linh mục Nguyễn Mạnh Khiết đến từ Florida, các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đến từ Long Beach, từ Texas.



*Linh mục Trần Cao Thượng, trưởng ban tổ chức, tuyên bố khai mạc*

Giám Mục Kevin Vann hiện diện trong buổi tiệc ngồi cùng bàn với linh mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô (hay còn gọi là Nhà Thờ Kiếng). Linh mục Thái Quốc Bảo cũng như các linh mục trẻ khác nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Mỹ Tây Cơ rất thông thạo, lưu loát không thua gì luật sư. Linh mục Thái Quốc Bảo sinh ra tại Sài Gòn, Việt Nam. Cha tốt nghiệp Đại Học Tổng Hợp ở Sài Gòn (1992) với bằng cử nhân điện toán, cử nhân triết học, Đại Chủng Viện Mount Angel ở Oregon (1998), cao học thần học, Đại Chủng Viện Saint John ở Camarillo, California, và cha cũng là cao học thần học về tâm linh, trường Giáo Hoàng Học Viện Thánh Thomas Aquinas (có tên gọi tắt là trường Angelicum) tại Rome, Ý. Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô là ngôi nhà tâm linh của Giám Mục Giáo Phận Orange và là trung tâm thờ phượng Công Giáo tầm cỡ quan trọng thuộc miền Tây Hoa Kỳ. Thánh lễ được cử hành bằng ba ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha để phản ánh sự đa văn hóa của Giáo Phận Orange, với rất đông giáo dân người gốc Hispanic, người da trắng và người gốc Việt. Không chỉ vậy, thánh lễ còn có sự hiện diện của nhiều giáo dân người Samoan, với những đoạn thánh ca và đọc kinh bằng tiếng Samoan.



*Giám Mục Kevin Vann rất vui khi được viện trưởng Thái Quốc Bảo tiếp đón.*

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ giáo xứ Saddleback ở Laguna Woods, trả lời phỏng vấn của Kiều Mỹ Duyên:

- Tôi rất vui khi thấy anh em huynh đệ ngồi lại với nhau, thông cảm nhau, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Lúc đầu họp mặt 50 người, 80 người, 100 người, và bây giờ là 200 linh mục.

Linh mục- Hải Quân Trung Tá Đặng Văn Chín:

- Vui lắm! Anh em gặp gỡ giúp đỡ lẫn nhau, chứ đời linh mục cô đơn lắm. Một chuyện vui: có một bà hát trong ca đoàn, giọng của bà không hòa nhịp với các ca sĩ khác, 5 ca đoàn không hát nữa, nhờ cha xứ giải quyết dùm. Nhờ cha xứ nói thì bà ấy nói vì cha không biết giảng đạo 5 lần.

Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành tiếp khách một cách ân cần, niềm nở, thăm hỏi các Giám Mục, linh mục, gia đình linh mục và khách tham dự. Mọi người đều muốn chụp hình với Đức Cha và các linh mục để kỷ niệm. Đức Cha trả lời với báo chí: vui lắm, vui lắm.



*Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành, linh mục Thái Quốc Bảo chụp hình lưu niệm cùng các linh mục và khách mời.*

Linh mục Phạm Ngọc Tuấn, chánh xứ nhà thờ Saint Barbara, thành phố Santa Ana, cho biết cảm tưởng như sau:

- Anh em linh mục gặp gỡ nhau rất tốt, chia sẻ mục vụ, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong đời sống. Tôi và cha Trịnh Ngọc Danh thích hát cho đồng bào nghe. Tôi thành lập ban nhạc áo đen (gồm có các cha). Có một lần, chúng tôi hát cách Sài Gòn 700 cây số, chúng tôi hát cho đồng bào nghe. Kỷ niệm khó quên chúng tôi đi trình diễn văn nghệ, đem niềm vui đến cho mọi người. Trời lạnh cóng mà đồng bào vẫn nghe, đến khi chúng tôi về, đồng bào không cho về.



Linh mục Martin Vũ, giám quản giáo xứ St. Joseph, Placentia (*ngồi thứ hai từ phải sang*)

Linh mục Martin Vũ, giám quản giáo xứ St. Joseph, Placentia, ca rất xuất sắc nhưng hôm nay không trình diễn. Linh mục trẻ này đã từng trình diễn nhiều lần ở các nhà thờ ở Orange County. Một giáo dân ở nhà thờ Tustin nói với chúng tôi:

- Chúng em thuộc nhà thờ của cha Martin Vũ, đã nghe cha hát nhiều lần, cha hát rất xuất sắc nhưng hôm nay gia đình chúng em đợi để nghe cha hát, nhưng cha chưa hát, không biết cha có hát hay không?

Cụ cố Quân Vũ (phụ thân linh mục Martin Vũ):

- Đây là cơ hội gặp gỡ các linh mục trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, cũng là điều khích lệ tinh thần giới trẻ tiếp tục tiến thân, cầu nguyện và nghe ơn kêu gọi.

Linh mục Timothy Đỗ, chánh xứ nhà thờ St. Catherine of Alexandria. Temecula:

- Được tham dự hành trình Emmau X là một kỷ niệm khó quên với nhiều lý do. Thứ nhất là được dịp gặp gỡ các quý linh mục từ nhiều giáo phận khác trên nước Mỹ để cùng chia sẻ những ưu tư và kinh nghiệm phụng vụ. Tuy là linh mục Việt Nam trên đất Mỹ nhưng mỗi cha có một hoàn cảnh phụng vụ và nhu cầu của từng địa phương khác nhau. Đây cũng là dịp để học hỏi được kinh nghiệm của quý cha khác. Thứ đến là có dịp để cảm thông và nâng đỡ nhau. Đây là dịp để củng cố tình huynh đệ. Và cuối cùng là được tham dự thánh lễ với nhiều giám mục và gần 200 linh mục Việt Nam đang phụng vụ trên đất khách quê người. Cũng rất vui và cảm thấy có một sự liên kết mật thiết nào đó với quê hương Việt Nam khi có sự hiện diện của Đức Cha Đỗ Quang Khang từ Bắc Ninh. Nói tóm lại đây là chuỗi ngày tràn đầy hồng ân.

Linh mục Phaolo Hoàng Thanh Đức, nguyên linh mục nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Long Beach, bây giờ là cha chánh xứ nhà thờ Thánh Tâm Chúa Jesus, Richmond, Houston cho biết:

- Hẹn mặt các cha vui lắm. Các cha về từ khắp nơi, đông quá. Có gặp cha Nguyễn Tất Hải (nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Long Beach) trong buổi tiệc chào nhau rồi thôi, vì mọi người ngồi bàn khác nhau. Tôi không thấy cha Anthony Đào Quang Chính, cha đã hưu trí rồi nên không thấy cha đến.

Chúng tôi đã được hân hạnh tham dự hành trình Emmaus nhiều lần, đây là lần đầu tiên được tham dự tiệc mừng và được nghe các Đức Cha, các linh mục trình diễn văn nghệ quá xuất sắc, không thua gì các ca sĩ chuyên nghiệp. Bài hát nào các Giám Mục, linh mục trình diễn cũng được tán thưởng bằng những tràng pháo tay vang dội.

Giám Mục trẻ nhất ở Việt Nam là Giám Mục Giuse Đỗ Quang Khang sang Hoa Kỳ dự thánh lễ hành trình Emmaus X nhưng không dự tiệc được vì ngài đi thuyết giảng ở San Jose và đại hội Thánh Mẫu ở Las Vegas, sau đó sẽ trở lại Orange County trước khi ngài bay về Việt Nam. Giám Mục Giuse Đỗ Quang Khang (sinh 1965) là Giám Mục chính tòa Giáo phận Bắc Ninh và Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ – Chứng sinh trực thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2025. Châm ngôn Giám Mục của Đức Cha: “Gặp gỡ, lắng nghe và phân định”.

Các linh mục dòng Chúa Cứu Thế hiện diện rất đông, người về từ Texas, người về từ các tiểu bang khác. Đa số các Giám Mục, linh mục mặc áo màu đen, một số linh mục dòng Chúa Cứu Thế mặc áo của nhà dòng của mình.

Linh mục Nguyễn Tất Hải, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại, Long Beach nói: Ban Tổ Chức rất hay, mời Giám Mục từ Việt Nam, Canada sang. Các linh mục từ khắp Hoa Kỳ về họp mặt. Các Giám Mục, linh mục rất phấn khởi: đây là dịp các cha cùng nhau sinh hoạt, tĩnh tâm, xưng tội, thánh hóa đời



sống của mình. Đặc biệt năm nay, đại hội được tổ chức ở nhà thờ Chánh Tòa, nhờ cha Thái Quốc Bảo- viện trưởng. Cơ sở rộng rãi, nhiều chỗ đậu xe, dễ dàng tổ chức tốt.

Trong buổi tiệc của các linh mục, người trẻ nhiều hơn người lớn tuổi, đa số linh mục người trẻ, linh mục lớn tuổi ít, dù ít nhưng người người nhiều thế hệ hòa hợp với nhau vui vẻ. Các vị điều hợp chương trình rất nhịp nhàng như linh mục Trần Cao Thượng, linh mục An Bình và linh mục *Tạ Anh Kiệt*, Giám Quản giáo xứ Đức Mẹ La Vang.

Hành trình Emmaus 2 năm các Giám Mục, linh mục toàn Hoa Kỳ họp nhau một lần. Các Giám Mục và các linh mục trả lời phỏng vấn của chúng tôi, các ngài cho biết rất vui, hữu ích, anh em gặp nhau chia sẻ kinh nghiệm mục vụ với nhau.

Các linh mục ở xa về đây thì ở lại đây từ ngày 14 đến ngày 17/10/2024, các linh mục ở gần như linh mục Timothy Đỗ, linh mục chánh xứ nhà thờ St. Catherine of Alexandria, Temecula, cách Little Saigon gần 2 giờ đồng hồ thì mới phải về nhà xứ của mình. Linh mục ở Orange County cũng vậy, vừa tham dự hành trình Emmaus vừa làm lễ ở giáo xứ của mình. Các linh mục ở gần cho biết: cũng vui thôi, bận nhưng vui. Niềm vui hiện ra trên mắt, trong giọng nói, trong tiếng hát truyền cảm của các ngài.

Hy vọng hành trình Emmaus thứ 11, hai năm nữa cũng được tổ chức ở California để đồng hương có cơ hội nghe tiếng hát của Giám Mục, linh mục thì tuyệt vời.

Orange County, 10/2024

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)